



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

โทร.๐-๓๗๒๑-๑๐๒๔ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๒๑๖๓

WWW.PRACHINCITY. GO.TH



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อนึ่ง สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือที่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบรรเจ็ด พุกษะศรี)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๕
▪ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต.๐๑)	๖
▪ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต.๐๒)	
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๘
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน และชุมชนให้เข้มแข็ง	๑๐
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๔
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๖
▪ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต.๐๒/๑)	๒๙
❖ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๐
❖ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๒
❖ ครุภัณฑ์การเกษตร	๓๔
❖ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๓๕
❖ ครุภัณฑ์กีฬา	๓๖
❖ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๙
▪ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรม หน่วยงานอื่น	๔๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีไขมีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ๑.แผนงานสะอาดและชุมชน	๗	๑๑.๘๖	๘,๘๒๑,๐๐๐	๑๐.๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
รวม	๗	๑๑.๘๖	๘,๘๒๑,๐๐๐	๑๐.๖๙	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๕.๐๘	๓๔๐,๐๐๐	๐.๔๑	สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน
๒. แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๖.๙๕	๔๒,๘๔๔,๔๐๐	๕๑.๙๒	กองการศึกษา
๓. แผนงานสาธารณสุข	๔	๖.๗๘	๔๒๐,๐๐๐	๐.๕๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๑๓.๕๖	๓๓๐,๐๐๐	๐.๔๐	กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑๕.๒๕	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑.๘๗	กองสวัสดิการสังคม
๖.แผนงานการพาณิชย์	๑	๑.๖๙	๒๕,๐๐๐	๐.๐๓	กองการศึกษา
๗.แผนงานงบกลาง	๕	๘.๔๗	๒๖,๓๘๘,๔๐๐	๓๑.๙๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม
	๔๐	๖๗.๘๐	๗๑,๘๘๗,๘๐๐	๘๗.๑๑	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๕.๐๘	๙๒๐,๐๐๐	๑.๑๑	สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา
๒. แผนงานการศึกษา	๒	๓.๓๙	๒๒๐,๐๐๐	๐.๒๗	
รวม	๕	๘.๔๗	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑.๓๘	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๖๙	๑๑๔,๔๘๐	๐.๑๔	สำนักปลัดเทศบาล
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑๐.๑๗	๕๖๔,๐๐๐	๐.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓	๑๑.๘๖	๖๗๘,๔๘๐	๐.๘๒	
รวมทั้งสิ้น	๕๙	๑๐๐	๘๒,๕๒๗,๒๘๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บัญชีคำนวณโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒												
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	วางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	- ตรวจสอบความเหมาะสมของผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรีและปรับปรุงผังเมืองความเหมาะสมกับความต้องการใช้ที่ดินและเพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต	๒๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองช่าง													
๒	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาศาลพระหลักเมืองและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	- ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาทำความสะอาด ตัดหญ้า ฯลฯ ศาลพระหลักเมืองสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	๕๕๐,๐๐๐	ศาลพระหลักเมืองสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	กองช่าง													
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโรมันอุทิศ ซอย ๒	-ก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย ๒ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ	๘๐๐,๐๐๐	ถนนโรมันอุทิศ ซอย ๒	กองช่าง													

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒											
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	จัดงานวันเทศบาล	- จัดให้มีการพัฒนาและพัฒนากิจกรรม ภายในสำนักงานเทศบาลที่ห้องศาลา ๑	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล												
๒	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการ ดำเนินงานของเทศบาล อาทิเช่น จัดทำ เอกสารแนบพบ วารสาร รายงานกิจการ ประจำปี วิดีทัศน์ แผนที่เขตเทศบาล ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน												
๓	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมดังนี้ - จัดประชุมประชาคม - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - จัดทำแผนการดำเนินงาน	๘๐,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน - ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองวิชาการ และแผนงาน												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒													
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ.๒๕๖๒	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ฯ - จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ฯ และติดตาม ฯ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 																	
รวม	๓		๓๕๐,๐๐๐																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒						
						พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๒	ค.ค.พ.ย.๖.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.				
๑	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศักยภาพมนุษย์	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนานักเรียน และแข่งขันทักษะกิจกรรมทางวิชาการ - จัดอบรมพัฒนาสุขภาพกายและ สุขภาพจิตตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกัน วิชาการ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา							
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๑- ๖ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์	๒๘,๖๘๕,๐๐๐	- โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา							
๓	อาหารกลางวัน โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี	- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๖๐๐,๐๐๐	โรงเรียนเมือง ปราจีนบุรี	กองการศึกษา							
๔	อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล ปราจีนบุรี	- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๗,๐๐๐,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาล ปราจีนบุรี	กองการศึกษา							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑					พ.ศ.๒๕๖๒								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐	ขยายโอกาสการเรียนรู้ การสอนและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา	- จัดทำคู่มือสอนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ อัตรา	๑,๘๙๖,๐๐๐	- โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา														
รวม	๑๐		๑,๘๙๖,๐๐๐																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒											
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดประชากรสุนัข	- รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า กับสุนัข แมว ของประชาชน จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว และผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว จำนวน ๕๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม												
๒	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-สำรวจประชากรสัตว์เพื่อให้ทราบ จำนวนสัตว์ในแต่ละท้องที่ -เพื่อให้ทราบประวัติการดูแลสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ไม่มีเจ้าของ -สามารถนำมาวางแผนการดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	-ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ อสม. ประชาชน นักเรียนเยาวชน เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	- อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล ๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม													
๔	อุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชน รวมทั้งบริการตรวจสอบสภาพ เบื้องต้น และตรวจฟัน	๓๔๐,๐๐๐	-ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง ปรางจินบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม													
รวม	๔		๕๖๐,๐๐๐															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ	- รมรณรงค์วันยาเสพติดโลก ครั้งที่ ๑ - อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน (ศป.ปส.ช.) - ตรวจสอบค้นหาผู้เสพยาเสพติด/ใน โรงเรียนและสถานประกอบการ - จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๕๕,๐๐๐	- ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม													
๒	อบรมพัฒนาอาชีพ	- จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๒๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล และนอกเขต เทศบาลเมือง เมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการ สังคม													
๓	จัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	- จัดเวทีประชุมประชาคมในเขตเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ ชุมชน ตัวแทนองค์กรชุมชนและประชาชน	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการ สังคม													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑				พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	-จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๔๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา														
๗	จัดงานประเพณีสงกรานต์	-จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา														
๘	ประกวดมารยาทไทย	-จัดประกวดมารยาทไทย	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา														
๙	ส่งเสริมพัฒนาเด็ก และนันทนาการ	- สอนนักกีฬาตัวแทนเทศบาลแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเทศบาลระดับภาค และระดับประเทศ	๗๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียง	กองการศึกษา														
รวม	๙		๑,๕๕๐,๐๐๐																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.๖ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒										
						พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้า ในตลาดสด	- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ การค้าในตลาดสด จำนวน ๘๐ คน - กิจกรรม Walk rally	๒๕,๐๐๐	- ห้องประชุม เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี - นอกสถานที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวม	๑		๒๕,๐๐๐													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.๗ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒									
						พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๒	พ.ค.๒๕๖๓	พ.ค.๒๕๖๔	พ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖				
๑	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน	- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้รับการสมทบงบประมาณในการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ๑ กองทุน สมาชิก ๑๗ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการสังคม										
๒	เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้รับสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง	๑๓๒,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการสังคม										
๓	สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ๗ กำนันตำบลผู้สูงอายุ โดยประมาณจ่ายอัตรารายเดือน	๒๐,๕๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการสังคม										

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	- จัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลให้ได้ตามจำนวน	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด เทศบาล และชุมชน ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล											
๒	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	- จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานในประเทศ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล ภายนอกเขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล											
๓	อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐	- อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และประชาชน ในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองวิชาการ และแผนงาน											
รวม	๓		๙๒๐,๐๐๐													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒				
						พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๒	พ.ค.๒๕๖๓	พ.ค.๒๕๖๔	
๑	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้บริหาร 	๒๐๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - ต่างจังหวัด 	กองการศึกษา					
๒	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 	๒๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - ต่างจังหวัด 	กองการศึกษา					
รวม	๒		๒๒๐,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	จ้างหมยารักษาความปลอดภัย	- จ้างหมยารักษาความปลอดภัยรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา	๑๑๔,๔๘๐	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	สำนักปลัดเทศบาล													
รวม	๑		๑๑๔,๔๘๐															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	จัดระเบียบชุมชน	- จัดระเบียบชุมชน บริเวณตลาดสด ที่สาธารณะ สถานสาธารณะ ถนน ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ในเขต เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สำนักงานปลัด เทศบาล	←												
๒	จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน งานรักษาความสงบ	- จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน รักษาความสงบ จำนวน ๓ อัตรา	๓๒๔,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สำนักงานปลัด เทศบาล เทศบาล	←												
๓	ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	- จัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สำนักงานปลัด เทศบาล					↔								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒											
						ด.ค.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	สวัสดิการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแน่น	- จัดอบรมและสาธิตการดับเพลิง พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาล ๗ พื้นที่ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	- ศูนย์บรรณคดีศึกษา - ชมเขตรอกขจร - ชมเขตรอก ส.เทศนิค - ชมชนบัวลาย - ชมชมนวดแห้ง - ชมชมนวดแห้ง-ใต้ - ชมชมนวดแห้ง-ใต้	สำนักปลัด เทศบาล														
๕	สวัสดิการดับเพลิงถวายแด่ พระภิกษุและสามเณร	- จัดอบรมและสาธิตการดับเพลิง ถวายแด่พระภิกษุสามเณร วัดภายใน เขตเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	- วัดหลวงบุรีรักษ์ - วัดแก้วพิจิตร - วัดศรีมงคล - วัดแจ้ง - วัดอนันตวิหาราม	สำนักปลัด เทศบาล														
๖	รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ จากการจราจรในช่วงเทศกาล	- จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จัดส่งเจ้าหน้าที่ อบพร. ประจำจุดตรวจบริการประชาชน ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สำนักปลัด เทศบาล														
รวม	๖		๕๖๔,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ

รายการ	จำนวน โครงการ/ครุภัณฑ์	งบประมาณ
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔	๗๖,๘๐๐
๒.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๙๙,๐๐๐
๓.ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๓๐,๐๐๐
๔.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	๓๕,๓๐๐
๕.ครุภัณฑ์กีฬา	๑	๕๐๐,๐๐๐
๖.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	๓๗,๑๐๐
รวม	๑๓	๗๗๘,๒๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้งค์ก	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้งค์ก ขนาด กว้าง/ลึก/สูง ๔๖.๑x๖๒x๑๓๒ ซม. หลังละ ๔,๐๐๐ จำนวน ๔ หลัง	๑๖,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล	สำนักงาน เทศบาล											
รวม	๑		๑๖,๐๐๐													

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๔๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม											
รวม	๑		๓๒,๔๐๐													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 ๑.๓ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงสีสัตว์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ.๒๕๖๒	ม.ค.	ก.ค.
๑	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	- จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๙,๒๐๐ บาท	๑๘,๔๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				
รวม	๑		๑๘,๔๐๐						

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ.๒๕๖๒	ม.ค.	ก.ค.
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	- จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พื้นปูกระเบื้อง จำนวน ๑ ชุด - เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนัง ปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิค ขอบนุ่มนิ่ม มีล้อ ๕ ล้อ จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม				
รวม	๑		๑๐,๐๐๐						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้เริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๒	พ.ค.๒๕๖๒	ก.ย.๒๕๖๒
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ำที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ๕ ซีซีที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน คุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๕๐,๕๐๐	กองคลัง	กองคลัง				
รวม	๑		๕๐,๕๐๐						

พ.ศ.๒๕๖๑/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒												
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ำที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน คุณสมบัตินิตตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๔๘,๕๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม													
รวม	๑		๔๘,๕๐๐															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลเมืองปรางค์กู่

๓.ประเภทครุภัณฑ์เกษตร
 ๓.๑ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒										
						พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๒		พ.ค.๒๕๖๓		พ.ค.๒๕๖๔					
						ต.ค.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม											
๒	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	- จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดความจุ ๓๔ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม											
รวม	๒		๓๐,๐๐๐													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑				พ.ศ.๒๕๖๒					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๓๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน										
๒	จอรับภาพโปรเจคเตอร์	- จัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดทะแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว สัดส่วน ๔:๓ แบบ ๓ ขา จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน										
รวม	๒		๓๕,๓๐๐												

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๕.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
 ๕.๑ แผนงานการศาสนาวัดชนบทและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒						
						พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๒	พ.ค.๒๕๖๓	พ.ค.๒๕๖๔	พ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๓ รายการ ๑.อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบต่าง-หุบยกตุ่มน้ำหนัก) จำนวน ๒ ชุด ๒.อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ่มน้ำหนัก) จำนวน ๒ ชุด ๓.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) จำนวน ๒ ชุด ๔.อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กมั่งตรง) จำนวน ๒ ชุด ๕.อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กมั่งพั้ง) จำนวน ๒ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองการศึกษา							

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		๖.อุปกรณ์บริหารงาน-เช่า-ลดหน้าห้อง (แบบลิบ-ดิงลอยาง) จำนวน ๒ ชุด ๗.อุปกรณ์บริหารงาน-เช่า-ลดหน้าห้อง (แบบลิบ-ดิง ยกตัว) จำนวน ๒ ชุด ๘.อุปกรณ์บริหารงาน ลดหน้าห้องและ นวดหลัง (แบบดิงยกตัวน้ำหนัก) จำนวน ๒ ชุด ๙.อุปกรณ์บริหารงาน-ลดหน้าห้อง (แบบดิงยกตัวน้ำหนัก) จำนวน ๒ ชุด ๑๐.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน ๑ ชุด ๑๑.อุปกรณ์บริหารชื่อเสียง (แบบปีตอเวเดียว) จำนวน ๒ ชุด ๑๒.อุปกรณ์บริหารชา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-ริงส์ลับเท้า) จำนวน ๒ ชุด ๑๓.อุปกรณ์บริหารชื่อเสียง (แบบแกว่งตัว) จำนวน ๑ ชุด ๑๔.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและ หัวไหล่ (แบบดิงยกตัว) จำนวน ๑ ชุด ๑๕.อุปกรณ์ออกกำลังกาย-หน้าห้อง (แบบสปริงตี) จำนวน ๒ ชุด ๑๖.อุปกรณ์ตีพธับริหารหน้าห้องและ ออกกำลังขา จำนวน ๑ ชุด														

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑					พ.ศ.๒๕๖๒					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		๑๙.อุปกรณ์บริหารเอา-สะโปกคู่ (แบบนั่งและยืน) จำนวน ๑ ชุด ๑๘.อุปกรณ์ย่น้ำหนัก (แบบนั่ง) จำนวน ๑ ชุด ๑๙.อุปกรณ์บริหารสะโปก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเสา) จำนวน ๑ ชุด ๒๐.อุปกรณ์แก่วัดเข้า (แบบสลักขา) จำนวน ๑ ชุด ๒๑.อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด ๒๒.อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ หัวขา (แบบถ่าง-หุบยกตึ่มน้ำหนัก) จำนวน ๑ ชุด ๒๓.อุปกรณ์วัดลำตัววงล้อเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐													
รวม	๑		๕๐๐,๐๐๐													

บัญชีคำนวณครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑				พ.ศ.๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	- จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล	สำนักงาน เทศบาล												
๒	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader) เครื่องละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง	๖,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล	สำนักงาน เทศบาล												
รวม	๒		๓๙,๐๐๐														

จำนวนโครงการ กิจกรรม หน่วยงานอื่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม
๑.๑ แผนงาน หรือกลยุทธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความดีเป็นไทย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒							
						พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๑	พ.ค.๒๕๖๑		
๑	ประเพณีลอยกระทง	-การประกวดกระทง -การลอยกระทงวิถีพุทธ -จัดนิทรรศการ	ไม่มี	ริมเขื่อนหน้าศาล เจ้าแม่ทับทิม	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี	←							
๒	วันอนุรักษ์มรดกไทย	-จัดกิจกรรมนิทรรศการ -การออกร้านสินค้าชุมชนคุณธรรม -การประกวดแต่งกายผ้าไทย -การเดินขบวนของอำเภอต่างๆ -การออกร้านของสินค้าธงฟ้า ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	หน้าพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (อบจ.ปจ.)	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี				↔				
รวม	๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน สถาบันตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการจราจร

๑.๑ แผนงาน หรือกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒												
						พ.ค.๒๕๖๑	ค.ค.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการปรับปรุงทาสี ตีเส้น และเครื่องหมายการจราจร	-ปรับปรุง ทาสี ตีเส้น รอมขอบทางและ ปรับเปลี่ยนเครื่องหมายจราจรที่ชำรุด เสียหายในเขตเทศบาลเมืองฯ (ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล เมืองปราจีนบุรี)	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สภ.เมืองปราจีนบุรี													
๒	โครงการจัดหาอุปกรณ์แต่งเหล็กกัน แบริเออร์ กรวยยางเพื่อใช้ในการ จราจร	-ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ใช้ในการจราจร (ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล เมืองปราจีนบุรี)	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สภ.เมืองปราจีนบุรี													
๓	โครงการปรับปรุงช่องแคบ สัญญาณไฟจราจรที่ชำรุดเสียหาย	-ซ่อมแซมไฟจราจรที่ชำรุด เสียหาย (ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล เมืองปราจีนบุรี)	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	สภ.เมืองปราจีนบุรี													
รวม	๓																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 หน่วยงาน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปทุมธานี บริษัท ทีไอที จีทีดี (มหาชน)

๑.ยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า
 ๑.๑ แผนงาน ขยายเครือข่ายโทรคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒																	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	ขยายเครือข่าย	จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Cisco Network Convergence System	๕๑๙,๐๐๐	ศูนย์สายโทรศัพท์ ปทุมธานี	รับผิดชอบหลัก																		
รวม	๑	-	๕๑๙,๐๐๐																				